



TRƯỜNG THPT LÝ BÔN 50 năm xây dựng, trưởng thành

Hòa niềm vui chung kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), năm nay, các thế hệ thầy trò Trường THPT Lý Bôn còn có thêm niềm vui kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Bằng việc không ngừng đoàn kết, kiên trì, nỗ lực, sáng tạo trong dạy và học, thầy trò Trường THPT Lý Bôn tự hào bởi đã vượt qua gian nan, thử thách, từng bước trưởng thành lớn mạnh, là điểm sáng nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ, tài năng của các thế hệ học sinh.

Trường THPT Lý Bôn trước đây là 1 phân hiệu được tách ra từ Trường cấp III Thư Trì, theo quyết định ngày 27/8/1967 của UBND tỉnh. Từ năm 1968, Trường chính thức là một trường độc lập, hoàn chỉnh mang tên Trường cấp III Bắc Thư Trì. Đến năm 2003, Trường được đổi là Trường THPT Lý Bôn. Nhớ lại buổi đầu thành lập với biết bao khó khăn, thử thách, cơ sở vật chất khi đó tạm bợ đóng ở nơi sơ tán đình Nghè, thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa chỉ với 8 phòng học nhà tre vách đất, lợp lá mía. Bàn ghế học sinh là những đoạn tre, mảnh gỗ ghép lại. Nhân lực chỉ có 22 cán bộ, giáo viên do thầy giáo Lương Đức Thiện Quyền Hiệu trưởng và 116 học sinh. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, gian nan vất vả, thiếu thốn nơi ở, song thầy và trò nhà trường vẫn kiên trì cố gắng, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từng lứa học sinh đầu đàn tốt nghiệp ra trường tỏa khắp mọi miền đất nước, học tập, lao động, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là động

lực cho các thầy cô giáo và các thế hệ đàn em. Cũng trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, có những kỷ niệm vô cùng xúc động thầy trò nhà trường không thể nào quên. Đó là có rất nhiều thầy, trò đã gác bút nghiên, tạm biệt mái trường, chia tay đồng nghiệp, bạn bè tình nguyện lên đường nhập ngũ, chỉ viện cho chiến trường miền Nam chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Có nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc mất một phần cơ thể bởi đạn bom vì sự nghiệp thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình.

Từ năm 1974 đến nay, Trường THPT Lý Bôn chuyển địa điểm về thôn An Đẽ, trung tâm của xã Hiệp Hòa. Thêm một lần nữa thầy trò nhà trường cùng các bậc cha mẹ học sinh đào đất vượt thổ, khẩn trương san lấp mặt bằng, dựng tạm 5 dãy nhà lá, đủ chỗ cho 15 lớp học và gần 40 thầy cô giáo làm việc. Vừa giảng dạy, học tập, các thế hệ thầy trò khi ấy vừa đào đất, nung gạch với hàng vạn viên gạch để xây 6 dãy nhà cấp 4 làm lớp học và nơi làm việc của cán bộ, giáo viên. Đến năm 1986, cơ bản nhà



Phòng học với tinh thần các thiết bị học hiện đại phục vụ các em học sinh.

trường đã được ngói hóa hoàn toàn, cơ ngơi đã từng bước được đổi mới căn bản. Từ năm 1994 trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2003 khi được UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định đổi tên thành Trường THPT Lý Bôn, nhà trường từng bước được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại. Năm 1995, Trường đã có 12 phòng học nhà cao tầng. Năm 2000 tăng lên 21 phòng, năm 2003 có 30 phòng học nhà cao tầng và 9 phòng học bộ môn khá đầy đủ thiết bị thí nghiệm, thực hành cho các môn Hóa học, Vật

lý - Kỹ thuật, Sinh học, Địa lý và Vi tính. Từ năm 2013, Trường tiếp tục được tiếp nhận một dãy nhà 3 tầng, tổng diện tích quy hoạch mặt bằng sử dụng gần 3ha, đưa cảnh quan sư phạm của Trường khang trang, hiện đại, các phòng học đầy đủ điện sáng, quạt mát thuận lợi cho việc dạy và học. Song song với đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, quy mô của nhà trường cũng từng bước được mở rộng. Số lớp học công lập tiếp tục tăng lên, dần thay thế hệ bán công. Đến nay, Trường

đã có 39 lớp hoàn toàn là hệ công lập với tổng số trên 1.700 học sinh. Hiện Hội đồng sư phạm nhà trường có 90 cán bộ, giáo viên, công nhân viên với phẩm chất đạo đức trong sáng, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nhiệt tình, bám trường, bám lớp hết lòng vì học sinh thân yêu. Đặc biệt, tất cả cán bộ, giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 13 đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sĩ. Những năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được ổn

định và nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khối 12 tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên, đặc biệt 7 năm trở lại đây tỷ lệ này đạt xấp xỉ 100%. Học sinh lên lớp đạt trên 99%, hạnh kiểm loại tốt trên 95%, số học sinh thi đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau nhiều hơn năm trước. Học sinh đổ vào đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ này gần 60%. Đặc biệt trong suốt 50 năm qua, chưa có trường hợp học sinh mắc các tệ nạn xã hội. Từ ngôi Trường THPT Lý Bôn, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, đa số phát huy được tài năng, phẩm chất của mình, thành đạt về mọi mặt, có những cống hiến xứng đáng cho đất nước và tổ tiên truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Nhìn lại chặng đường 50 phần đầu, xây dựng trường thành, thầy trò Trường THPT Lý Bôn vinh dự, tự hào bởi đã duy trì được nhiều nét đẹp truyền thống và gây dựng được nhiều thành tựu. Nhà trường hiện đang ở thế ổn định và không ngừng phát triển, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ mới. Với những thành tích tiêu biểu, Trường được nhiều bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền ghi nhận khen thưởng; các thế hệ phụ huynh, học sinh tin yêu luôn hướng về nhà trường với những tình cảm thân thương nhất. Đó chính là động lực để thầy trò Trường THPT Lý Bôn tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng trường phát triển lớn mạnh, từng bước chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong sự nghiệp trồng người.

Ông Phạm Công Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



Huyện Vũ Thư ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trường THPT Lý Bôn trong việc giáo dục, đào tạo con em trong khu vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mong rằng, trong chặng đường tiếp theo, Trường THPT Lý Bôn sẽ phát huy tốt truyền thống, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, đưa trường có bước phát triển vượt bậc, sớm trở thành trường chuẩn quốc gia. Từ đó, đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp giáo dục cũng như sự phát triển của quê hương, đất nước, đáp ứng mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thầy giáo Đỗ Văn Thân, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Bôn



Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy trò Trường THPT Lý Bôn phấn khởi, tự hào bởi đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực. Có kết quả đó, chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, sự cố vũ, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo; sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh qua các thời kỳ... Để đáp ứng sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tập thể nhà trường nguyện tiếp tục nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu xây dựng Trường THPT Lý Bôn trở thành ngôi trường vững mạnh, tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Bà Đào Thị Thắng, cựu giáo chức Trường THPT Lý Bôn



Tôi là một trong số 22 cán bộ, giáo viên đầu tiên trong buổi đầu thành lập Trường. Từ gần 37 năm giảng dạy, chứng kiến bước trưởng thành của các thế hệ học sinh, chúng tôi cùng đồng nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường, với tôi quãng thời gian gắn bó với Trường là những kỷ niệm không thể nào quên. Đến nay, dù nghỉ hưu đã lâu, tôi vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển, trưởng thành của Trường với niềm tự hào, phấn khởi. Tôi tin rằng, các thế hệ lãnh đạo, giáo viên, học sinh hiện nay với sức trẻ, năng động, nhiệt huyết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đưa Trường THPT Lý Bôn tiến bước vững chắc hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Trường THPT Lý Bôn



Trong không khí tung bừng, hồi hộp hướng về kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, đặc biệt là qua các buổi giao lưu gặp mặt các thế hệ giáo viên, tôi càng thêm tự hào với nghề cao quý đã lựa chọn. Đồng thời, cảm thấy yêu mái trường đang công tác, yêu quý đồng nghiệp, các em học sinh hơn. Là giáo viên trẻ, tôi luôn biết on thế hệ đi trước và nhận rõ trách nhiệm của mình cần phải viết tiếp trang sử truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Vì vậy, tôi luôn ý thức không ngừng nỗ lực, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đem sức trẻ thi đua dạy thật tốt, là tấm gương sáng để các em học sinh noi theo.

Ông Đoàn Đức Thanh, hội trưởng hội phụ huynh học sinh Trường THPT Lý Bôn



Hội phụ huynh học sinh chúng tôi rất tin tưởng, yên tâm, phấn khởi khi gửi con theo học tại mái trường này. Không chỉ được dạy kiến thức văn hóa, học ở trường, con em chúng tôi còn được các thầy cô giáo trang bị nhiều kiến thức xã hội, kỹ năng sống để tự tin bước vào đời. Riêng cá nhân tôi có 3 con thì 2 con đã tốt nghiệp, trưởng thành từ mái trường này và trở thành cán bộ ngành Y tế. Hiện con thứ 3 đang học lớp 12. Nhân 50 năm thành lập Trường và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin thay mặt các bậc phụ huynh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo, chúc các thầy, cô giáo luôn vui khỏe, hạnh phúc. Chúc Trường THPT Lý Bôn phát triển vững mạnh, cùng gia đình giáo dục các con trưởng thành, là người có ích cho xã hội.

NHÓM PHỎNG VIÊN

Điểm sáng phong trào đoàn trong trường học

Năng động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, phong trào và thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, nhiều năm liền Đoàn Thanh niên Trường THPT Lý Bôn được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Được ra đời từ khi Trường THPT Lý Bôn thành lập, trải qua 50 năm, Đoàn Thanh niên Trường THPT Lý Bôn đã có những bước phát triển cả về chất và lượng. Hiện nay, Trường có 40 chi đoàn với hơn 1.750 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), trong đó có 1 chi đoàn giáo viên và 39 chi đoàn học sinh. Là một trong những đơn vị đi đầu về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên khối trường học trong tỉnh, nhiều năm qua, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường THPT Lý Bôn luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Thầy giáo Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Trường THPT Lý Bôn chia sẻ: Những năm qua, công

tác đoàn và phong trào thanh niên được Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai thực hiện đồng đều và đạt hiệu quả. Nội dung hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn được đổi mới, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ của đơn vị và thu hút được sự tham gia của đông đảo ĐVTN. Qua đó, không ngừng rèn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng các em ĐVTN, giúp các em trưởng thành hơn và góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

Để triển khai có hiệu quả các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho

ĐVTN. Hình thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục luôn được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin; sân chơi "Khi tôi 18"; Hội khỏe Phù Đổng... Qua đó, nâng cao nhận thức tư tưởng cho ĐVTN, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi ĐVTN trong việc học tập và tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường. Phong trào nghiên cứu khoa học cũng thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Năm học vừa qua, cuộc thi "Nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn" do Đoàn trường tổ chức đã diễn ra sôi nổi. Cô giáo Đặng Thị Hằng, Chi đoàn giáo viên đã đạt giải nhất tại cuộc thi

"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" toàn quốc được tổ chức tại Đà Nẵng. Để tài "Thiết kế mô hình mạch điện nhằm nâng cao chất lượng học nghề điện dân dụng ở trường phổ thông" do đoàn viên Nguyễn Trung Đức và Vũ Tiến Phúc, Chi đoàn 12C12 thực hiện đạt giải ba cấp tỉnh tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Trường THPT Lý Bôn cho biết thêm: Để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt", những năm qua, Đoàn Thanh niên Trường THPT Lý Bôn luôn chủ động tổ chức các hoạt động về chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các câu lạc bộ môn học. Ngoài ra, chủ

động tham mưu với Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho Chi đoàn giáo viên học tập, tham quan, ngoại khóa để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị đáp ứng yêu cầu giảng dạy thời kỳ đổi mới và hội nhập. Bên cạnh đó, Đoàn trường cùng đồng hành với các đoàn viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh toàn trường với sự tham gia của các chuyên gia nhằm trả lời, cung cấp nhiều tài liệu hữu ích cho học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề. Xác định văn nghệ, thể thao là hoạt động không thể thiếu trong tổ chức các hoạt động đoàn, giúp các đoàn viên có điều kiện giao lưu, rèn luyện khả năng và kỹ năng xã hội, Đoàn trường đã

tổ chức các hoạt động như: sáng tác thơ, văn về thầy cô, mái trường; hội thi tiếng hát Trường THPT Lý Bôn; giải kéo co nữ... Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, từ đó, giúp các đoàn viên mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Với vai trò xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, Đoàn Thanh niên Trường THPT Lý Bôn không chỉ tổ chức nhiều hoạt động cho ĐVTN tham gia tại trường mà còn xây dựng những chương trình, cuộc thi có chiều sâu kiến thức cho học sinh; tổ chức các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng. Trong năm học 2017 - 2018, Đoàn Thanh niên trường đã phát động ĐVTN mua tăm ủng hộ Hội Người mù huyện Vũ Thư với số tiền là 14,6 triệu

đồng, ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư 2 triệu đồng. Đoàn trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) xây dựng nông trường thí nghiệm trồng cây thuốc qua hình thức lao động nạo vét mương máng, khơi thông dòng chảy, dọn cỏ ven đường; vệ sinh, chăm sóc cảnh quan Khu lưu niệm Bác Hồ, đền thờ vua Lý Bì...

Việc tổ chức các hoạt động phát triển cả về chất và lượng, kết thúc năm học 2017 - 2018, Đoàn Thanh niên Trường THPT Lý Bôn là trường duy nhất trong toàn tỉnh vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

ĐẶNG ANH



Tiết học của cô và trò Trường THPT Lý Bôn.